

สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency)

สายงาน วิชาการเวชสถิติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ

เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2554

<p>ชื่อสมรรถนะ : ความรู้และทักษะด้านเวชสถิติ</p> <p>คำจำกัดความ : มีความรู้ความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเวชสถิติโดยสามารถให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา มีความเชี่ยวชาญในการใช้บัญชีจำแนกโรคตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก และค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับงานเวชสถิติโดยนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>Code : FC 337</p>
ความหมายของระดับ	คำอธิบายพฤติกรรม	
<p>ระดับ 1</p> <p>มีความรู้ความเข้าใจ</p> <p>มีทักษะการลงรหัสโรค</p> <p>รหัสผ่าตัดและรหัสหัตถการ</p> <p>ได้ถูกต้องในระดับเบื้องต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด รหัสหัตถการได้อย่างถูกต้อง อ่านและเข้าใจเนื้อหาในเวชระเบียนอย่างง่ายได้ภายใต้การสอน/ แนะนำ 2. จัดเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 3. รวบรวมข้อมูลด้านเวชสถิติ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำและรายงานผลการประเมินความสมบูรณ์แฟ้มเวชระเบียน 	
<p>ระดับ 2</p> <p>แสดงสมรรถนะในระดับที่ 1</p> <p>และสามารถช่วยเหลือ ตอบข้อซักถามการลงรหัสโรค รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้รหัสโรคได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการ Admit/Discharge และเวชระเบียน ที่แพทย์เจ้าของไข้บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามมาตรฐานเวชระเบียนที่กำหนด 3. วิเคราะห์ จัดทำรายงานสถิติด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย ตามหลักเวชสถิติ พร้อมทั้งนำเสนอความสมบูรณ์แฟ้มเวชระเบียน 4. ประสานงาน และนำเสนอการแก้ไขปัญหาในการลงรหัสโรค ระหว่างทีมและระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี 	
<p>ระดับ 3</p> <p>แสดงสมรรถนะในระดับที่ 2</p> <p>และสามารถสอนงาน ตรวจสอบการลงรหัสให้แก่บุคลากรใหม่หรือบุคลากร</p> <p>ผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คำแนะนำ สอนงานเกี่ยวกับกระบวนการ การลงรหัสโรค รหัสผ่าตัดและรหัสหัตถการ ทั้งในระดับเบื้องต้นและขั้นสูง 2. ติดตามกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาทางการลงรหัส 3. เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางานการให้บริการวิชาการด้านเวชสถิติ 4. เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการด้านเวชสถิติ สำหรับประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในองค์กร 	

ความหมายของระดับ	คำอธิบายพฤติกรรม
<p style="text-align: center;">ระดับ 4</p> <p>แสดงสมรรถนะในระดับที่ 3 และ วางแผนงาน รวมทั้งให้ คำปรึกษาเพื่อการแก้ไข้ปัญหา หรือพัฒนางานและระบบงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการด้านเวชสถิติที่ใช้อยู่ในหน่วยงาน/องค์กร 2. ติดตามวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานหรือระบบงานด้านเวชสถิติของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน/องค์กร 3. เป็นที่ปรึกษาด้านเวชสถิติที่ยุ่งยากซับซ้อนให้กับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ได้บังคับบัญชาและหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ
<p style="text-align: center;">ระดับ 5</p> <p>แสดงสมรรถนะในระดับที่ 4 และพัฒนาระบบงานเวชสถิติ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นวิทยากรให้การศึกษาอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักวิชาการและวิธีการปฏิบัติของงานในสายเวชสถิติ 2. พัฒนาระบบงานเวชสถิติที่สามารถนำไปใช้แก้ไข้ปัญหาในการปฏิบัติงานระดับองค์กรได้ 3. ร่วมทำการวิจัย/ทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาทางด้านเวชสถิติเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม